

3สมาคมน้ำตาล พร้อมเจรจารัฐ ส่วนแบ่งรายได้

กรุงเทพธุรกิจ ● 3 สมาคมน้ำตาลทราย
ระบุพร้อมเจรจาส่งมอบรายได้ หากนำ
ผลพลอยได้อื่นมาแบ่งรายได้เพิ่มเติม
จากน้ำตาลทราย-กากน้ำตาล หลัง
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ำตาลทราย

นายสิริวิทย์ เสียมภักดี ประธาน
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 3 สมาคม
น้ำตาลทราย กล่าวว่า ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ำตาลทราย โดยสำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)
อยู่ระหว่างแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อย
และน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 หากจะ
แก้ไข เพื่อเปิดทางให้สามารถนำรายได้
จากผลพลอยได้อื่นๆ นอกเหนือจาก
ปัจจุบันที่นำรายได้จากน้ำตาลทราย
และกากน้ำตาลเข้าระบบแบ่งปันผล
ประโยชน์ โดยชาวไร่ได้รับผลประโยชน์
70% โรงงานน้ำตาล 30% ทาง 3 สมาคม
น้ำตาลทรายพร้อมหารือกับชาวไร่อ้อย
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้พื้นฐานหลัก
การคำนวณส่วนแบ่งรายได้ที่เป็นธรรม
เนื่องจากชาวไร่อ้อยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน

นายสิริวิทย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา
โรงงานมีภาระที่ต้องบริหารจัดการสิ่ง
ที่เป็นของเสียจากอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ำตาล เช่น กากน้ำตาล ซึ่งเดิม
กากน้ำตาลมีราคาไม่แน่นอน และเคย
นำกากน้ำตาลไปใช้ราดถนนเพื่อลด
ฝุ่น ของเสียเหล่านั้นเป็นภาระของ
ผู้ประกอบการ โรงงาน ซึ่งผลักดันให้
ผู้ประกอบการโรงงานต่างๆ ต้องศึกษา
คิดค้นวิธีการกำจัดของเสียเหล่านั้น หรือ
นำเทคโนโลยีใหม่มาปรับของเสียเหล่านี้นั้น
ให้เกิดประโยชน์ เช่น นำกากน้ำตาล
ผลิตแอลกอฮอล์หรือสุราแทนการใช้
ข้าวเหนียว การดำเนินการดังกล่าว
ผู้ประกอบการต้องลงทุนก่อสร้าง
โรงงานใหม่

อย่างไรก็ตาม ต่อมามีการขอให้
กากน้ำตาลมาคิดเป็นผลพลอยได้ ซึ่ง
ได้มีการเจรจาระหว่างผู้ประกอบการ
กับชาวไร่อ้อย และภาคราชการ จนได้
ข้อสรุปให้นำรายได้จากกากน้ำตาลเข้า
สู่ระบบแบ่งปันผลประโยชน์มาแล้ว

ส่วนเอทานอลที่ผลิตได้จากกาก
น้ำตาล คณะกรรมการกฤษฎีกาชี้ขาด
ไปแล้วว่าผู้ประกอบการผลิตเอทานอล
ซื้อกากน้ำตาลไปผลิตอีกทอดหนึ่ง
ดังนั้นจึงไม่สามารถนำรายได้จากเอทานอล
เข้าสู่ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันของเสียใน
ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลยังมี
อีกหลายประเภท ซึ่งผู้ประกอบการ
โรงงานจะบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดของ
เสียเหล่านั้น อาทิ ชานอ้อย น้ำเสีย ซึ่ง
ปัจจุบันผู้ประกอบการโรงงานพัฒนาการ
บริหารจัดการของเสียเหล่านั้น ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยการนำเอาชานอ้อย
ไปผลิตไฟฟ้า การดำเนินการดังกล่าว
ผู้ประกอบการต้องลงทุนบริหารจัดการ
เป็นเงินลงทุนไม่น้อย

ดังนั้นการจะนำเอารายได้จากกิจการ
ดังกล่าวเข้าสู่ระบบแบ่งรายได้ได้อีกนั้น
ทาง 3 สมาคมน้ำตาลทรายพร้อมที่จะหารือ
ภายใต้พื้นฐานความเป็นธรรม เพราะ
ธุรกิจล้วนมีความเสี่ยงในการลงทุน